

ชุดเครื่องนอน COCO-MAT และชุดอำนวยความสะดวก สะดวกบนเครื่องบิน (AMENITY KITS) ของสาย การบินเอทีฮัด ได้รับรางวัลด้านการส่งเสริม วัฒนธรรมที่ยั่งยืนในงานทราเวลพลัส อวอร์ด



สายการบินเอทีฮัดสายการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้รับรางวัลสองรางวัลในงานทราเวลพลัส อวอร์ด จาก ชุดอำนวยความสะดวกบนเครื่องบินของสายการบินเอทีฮัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้รับแรงบันดาลใจมาจากชาวออย (Sougha) และชุดเครื่องนอนที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติชั้นดี โดย COCO-MAT ในชั้นเฟิร์ส คลาส

สายการบินเอทีฮัดสามารถคว้ารางวัล “Ethically Sustainable Amenity Kit” และ “In-Flight Amenity-Gift” ในงานมอบรางวัล ทราเวลพลัส กาล่า อวอร์ด ประจำปี ซึ่งจัดขึ้นที่แฮมเบอร์รี่ที่ผ่านมา



รางวัล The Airline Amenity Bag Awards 2013 เป็นรางวัลที่ประกาศความเป็นเลิศทางด้านผลิตภัณฑ์ที่อำนวยความสะดวกสบายบนเครื่องบิน และนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการออกแบบของสายการบินต่างๆ และซัพพลายเออร์ของพวกเขา

ชุดอำนวยความสะดวกบนเครื่องบินมากกว่า 120 ชุดที่ส่งเข้ามาประกวด ถูกนำมาจัดเป็น 20 หมวดหมู่ซึ่งถูกตัดสินโดยการใช้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดโดยต้องครอบคลุมด้านเทอร์นิต์ ความสนุกสนาน ดูหรูหรา การใช้งาน และสไตล์

มร.ปีเตอร์ บอมการ์ทเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพาณิชย์ สายการบินเอทีฮัด กล่าวว่า “ชาวออย (Sougha) มีความหมายว่า ของขวัญของนักเดินทางในภาษาอารบิก และเราได้นำเสนอชุดอำนวยความสะดวกแบบใหม่ เพื่อให้สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์แก่ลูกค้าในสไตล์ชาวอาหรับของพวกเขา และสิ่งที่สำคัญที่สุดถือเป็นวิธีการสนับสนุนและร่วมฉลองงานฝีมือท้องถิ่นของชาวเอเอ็มมิราตีในเวทีระดับโลก”

“นอกจากนี้ชุดเครื่องนอนโดย COCO-MAT ในชั้นไดมอนด์ เฟอร์ส คลาสยังได้รับรางวัลอีกด้วย หลังจากที่เรานำเสนอชุดเครื่องนอนที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติชั้นดี ถือเป็นบทพิสูจน์ถึงมาตรฐานระดับสูงของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ ผลตอบรับของผู้โดยสารที่ได้ใช้บริการได้รับผลตอบรับในทางบวก และสายการบินเอทิฮัดยังคงเน้นย้ำ และให้ความสำคัญของการนอนหลับพักผ่อนที่ดีที่สุด”

ชุดอำนวยความสะดวกได้เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ เป็นชุดอำนวยความสะดวกแบบใหม่ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สายการบินเอทิฮัดเป็นพันธมิตรร่วมกับชาวอัย (Sougha) ความคิดริเริ่มขององค์กรทางสังคมที่เปิดตัวโดย Khalifa Fund for Enterprise Development ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาการออกแบบศิลปะแบบดั้งเดิมของชาวเอมิราตี และส่งเสริมช่างฝีมือท้องถิ่น

ชุดอำนวยความสะดวกบนเครื่องบินแบบใหม่จะมีให้บริการในชั้นไดมอนด์ เฟอร์ส คลาส เฟอร์ล บิสิเนส คลาส และโอรอล อีโคโนมี คลาส และรูปแบบของชุดอำนวยความสะดวกของ Sadou นี้มีสีสันที่หลากหลาย มีความประณีต และผ้าทองานฝีมือชาวอาบู ดาบีแบบดั้งเดิมที่มีอายุหลายศตวรรษ ซึ่งจะนำมาใช้กับผ้าห่ม เบาะ และเตียงชาวเบดูอิน

ชุดเครื่องนอน COCO-MAT หลายชั้นแบบพิเศษทำมาจากสารสกัดจากต้นยางพาราผ้าห่มและหมอนขนนกหนานุ่ม จะมีให้บริการในชั้นไดมอนด์ เฟอร์ส คลาสในเดือนมีนาคม สายการบินเอทิฮัดเป็นสายการบินเดียวที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร

COCO-MAT จากเอเชนส์นับได้ว่าเป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกในด้านการผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนชั้นดี